

'หมอลี่'หนุนคุมค่ามือถือ'นอกโปร'

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด (AWN) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 1800 MHz (ประมูลปี 2561) ชุดที่ 1 ช่วงความถี่ 1740-1745 MHz คู่กับ 1835-1840 MHz ในราคา 12,511 ล้านบาท ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,346.96 ล้านบาท มอบให้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา หรือหมอลี่ ในฐานะกรรมการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ กล่าวถึงประเด็นปัญหาในเรื่องค่าบริการนอกโปรฯ ว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบชำระค่าบริการรายเดือน ซึ่งต่างจะอยู่ในโปรฯ อันใดอันหนึ่งที่มีอัตราค่าบริการคงที่และมีการจำกัดปริมาณของบริการในแต่ละเดือนว่าจะโทรได้ไม่เกินกี่นาทีหรือใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตหรือบริการข้อมูล (data) ได้ไม่เกินกี่ GB โดยถ้าเกิดการใช้เกินปริมาณที่กำหนดก็จะถูกคิดค่าบริการต่อหน่วยในอัตราที่แพงกว่าค่าเฉลี่ยในโปรฯ เช่น มีการคิดค่าโทรถึงนาทีละ 1.50 บาท หรือมากกว่านั้น ค่าบริการข้อมูล MB ละมากกว่า 1 บาท เป็นต้น ดังนั้น หากเดือนใดเกิดกรณีการใช้บริการที่มากกว่าปกติ ผู้ใช้บริการก็อาจพบเจอภาวะ Bill Shock คือถูกเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงอย่างมากในเดือนนั้น

ทั้งนี้พบว่าค่าอินเทอร์เน็ตนอกโปรฯ พบว่าสูงกว่าในโปรฯ ถึง 8 เท่า ขณะที่ราคาที่สำนักงาน กสทช. เสนอให้กำกับยังสูงเกินไป หากลดต่ำไม่ได้ ขอเสนอทางเลือกไปใช้รายการส่งเสริมการขายพื้นฐาน (Basic Package) แทน พร้อมเชิญชวนผู้บริโภค ผู้ให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วยกันส่งความคิดเห็นเรื่องนี้อันจนถึงวันที่ 19 ตุลาคมนี้ ก่อนจะออกวางประกาศคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องนี้ออกมา

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 10 ตุลาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15553

Col.Inch: 6.37

Ad Value: 7,007

หน้า: 6(ล่าง)

PRValue (x3): 21,021

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: AWNจ่ายค่าคลื่นงวด2

ย่อยข่าว เศรษฐกิจ



●AWNจ่ายค่าคลื่นงวด2

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด (AWN) ผู้ชนะการประมูลคลื่น ความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ในการประมูลปี 2561 กวด 2 รวม 3,346.96 ล้านบาท โดย กสทช.จะนำส่งกระทรวงการคลังต่อไป สำหรับ กวดสุดท้ายครบกำหนดชำระวันที่ 24 กันยายน 2564 จำนวน 3,346.96 ล้านบาท

ทูบประเดิน โดยบานเงิน 8



ครบรอบ 9 ปี พล.อ.สุกิจ ชมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ **ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัทมญา** ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และคณะ ในโอกาสร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กสทช. ครบรอบ 9 ปี

ทูบประเดิน โดยบานเงิน 8



ครบรอบ 9 ปี พล.อ.สุกิจ ชมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และคณะในโอกาสร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กสทช. ครบรอบ 9 ปี



ประกาศการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญชวนบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น “กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” (กรรมการ กสทช.) ตามพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 7 ด้าน โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ บริเวณท้องโถง ชั้น 1 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กทม.

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.senate.go.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2831 9338-9 (ในวันและเวลาราชการ)



ประกาศการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กรรมการ กสทช.)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญชวนบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น “กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” (กรรมการ กสทช.) ตามพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 7 ด้าน โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ บริเวณท้องถอง ชั้น 1 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กทม.

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.senate.go.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2831 9338-9 (ในวันและเวลาราชการ)